

Khi tở quở c lâm nguy, "Hở" phở ng sở tở quở c, phở c vở dân tở c.



Người lính Việt Nam Cộng Hòa thi hành bổn phận công dân, tở vĩ tuyởn 17 xuở ng tởn Mũi Cà Mau, tở duyên hởi quanh năm sóng vở đởn rở ng già heo hút đởi sỏỏ ng, tở Cao Nguyên rở m rở p xuở ng đở ng bở ng sông rở ch Cở u Long, mởi quý bởn lỏn theo đở u chân đở đởn, và nhở n ra Chân Dung Nhở ng Người Lính ở y, sau khi có khái niở m vở Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Hởn 20 năm chiởn đở u đởng cở m chở ng lỏi cuở c xâm lăng cở a nỏỏ c cở ng sỏn Việt Nam Dân Chở Cở ng Hòa, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tở o nhiở u chiởn tích vở vang. Có thở nhởn đở nh mà không sỏ sai lỏ m rở ng, thở giởi chở biởt thành tích cở a chúng ta qua hai trởn chiởn đởn hình, là cuở c phởn công toàn đởn trong cuở c "tở ng công kích" cở a quân cở ng sỏn hởi Tở t Mỏ u Thân đở u năm 1968, và cuở c phởn công đánh bởi 3 trở c tởn công do lãnh đở o nỏỏ c Việt Nam Dân Chở Cở ng Hòa tở Hà Nỏi, xua quân chính qui vở tở vĩ tuyởn 17 trở c đởn tởn công Việt Nam Cộng Hòa vào mùa hè 1972, thở ng gởi là "Mùa Hè Đở Lỏ a". Chở hỏ không thở hiở u đởỏ c nhở ng chiởn thở ng vởi biởt bao trởn chiởn đởn lỏ xỏ y ra hở ng ngày hở ng đêm, đánh nhau tở ng ngỏỏ i, tở ng tở, tở ng tiở u đởi, trung đởi, cở a Bở Binh, cở a Đở a Phở ng Quân Nghĩa Quân, trong nỏi đở a lãnh thở, nhở ng chiởn thở ng cở a "lỏ c lỏ ng Dân Sỏ Chiởn Đở u", cở a "Lỏ c Lỏ ng Đở c Biở t", cở a nhở ng "Toán Lôi Hỏ", cở a "Liên Đoàn Biở t Cách Dù", ..v..v.. trong nhở ng cánh rở ng già hoang đở c biên giởi Việt Nam-Cam Bở t. Nỏi mà quân chính qui cở ng sỏn tở miở n bở c, theo hành lang biên giởi mà chúng gởi là "đỏỏ ng Trỏỏ ng Sỏn", xâm nhỏ p lãnh thở Việt Nam Cộng Hòa.

Hỏ cũng không thở hiở u chiởn u sâu nhở ng trỏn chiởn thỏ m lỏ ng vởi sỏ c thái du kích mà Người Lính Việt Nam Cộng Hòa phởi đởi phó. Phởi rình mò tìm đở ch mà đánh. Bở t ngỏ gỏ p nhau là đánh. Đánh nhau bở t luởn bao nhiêu tay súng, bở t kỏ ngày đêm, bở t cở nỏi nào. Chiởn trỏỏ ng không chỏ là trỏn tuyởn trong chiởn tranh quiỏỏ c, mà chiởn trỏỏ ng đởn ra ngay trong nhà, ngoài ngõ, chiởn trỏỏ ng là bởi chuởi trong vỏỏ n, là đám bở p trong rỏ y, là ruở ng lúa đở ng sâu. Chiởn trỏỏ ng cũng là góc núi, bởi cây, là rỏ ng rỏ m cao nguyên, là bãi lỏ y đở t Mũi (Cà Mau), là "biởn cởn" Tháp Mỏỏ i. Tở ng góc phỏ, căn nhà, tở ng con đỏỏ ng trong thành phỏ, tở ng bởn đở u phi cở hay nỏi tàu cở p bởn, đầu đầu cũng là chiởn trỏỏ ng cở a quân cở ng sỏn trong mỏ c đích xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa.

Nói chung là ngỏỏ i ngoỏ i quở c, cho dù là nhở ng phóng viên hay nhở ng nhà lãnh đở o chính trỏ, hỏ không thở nào hiở u đởỏ c nhở ng chiởn thuở t trên chiởn trỏỏ ng Việt Nam và cách vởn đở ng chiởn thuở t đó cở a "Người Lính Việt Nam Cộng Hòa", trong khi 500.000 quân Đở ng Minh rỏ t khó

# Chân Dung Người lính Việt Nam Cộng Hòa

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Bá Hoa  
Th&#7913; N&#259;m, 28 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2011 06:18

thích người vợ vì cuộc chiến mà buồn chết cả nó là "chiến tranh tàn ác" trên chiến trường Việt Nam chúng ta, bởi họ không thù oán nền văn hoá Việt Nam nên chia nhau đi cứu Người lính Việt Nam Cộng Hòa.

Vậy, "Người lính Việt Nam Cộng Hòa là ai?"

"Hồng", là nông dân chèo thuyền, là nông ngư dân miền duyên hải quanh năm sống vất vả, là công nhân nơi thành phố, là học sinh tốt nghiệp trung học, là sinh viên hay đã tốt nghiệp đại học, là chuyên viên chức cán bộ đam mê đi săn lùng quân ngũ, là chuyên gia trong các ngành nghề tự do. "Hồng", theo tiếng gọi của gia đình, tình nguyện vào các trường quân sự. "Hồng", tuân lệnh chính phủ, trình diện các trường quân sự. "Hồng", là quân nhân hiện diện, là quân nhân trẻ tuổi, là quân nhân được huấn luyện, là nông ngư quân nhân. "Hồng", là chuyên viên, lính chiến đấu, lính hậu cần, sĩ quan, tướng lĩnh. "Hồng" có mặt trong các quân chủng, binh chủng, binh số, các cơ quan tham mưu, quân trường. Khi tình hình lâm nguy, "Hồng" phải sẵn sàng, phải cứu dân tộc. Tất cả đi theo cách thân thiện mưu trí mà là "Người lính Việt Nam Cộng Hòa", nông ngư lính trong mặt hàng thực phẩm chế biến, kỹ thuật nghiêm minh là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Người lính Việt Nam Cộng Hòa: Là Người lính Đưa Pháo Quân, Nghĩa Quân, ngày đêm quanh năm suốt tháng hơn 20 năm ròng rã, âm thầm, lặng lẽ, trên giặc họ thắng giao thông và báo vệ họ thành công. Là Người lính Lữ Đoàn Địch Biệt, Biệt Cách Dù, làm việc vùng biên giới hoang vu để ngăn chặn quân thù. Là lính Đoàn Giang Lữ, canh gác trên khắp miền sông rạch. Là Người lính Không Quân, tự trên không đánh xuống. Là Người lính Nhảy Dù, tự trên không xuống đánh. Là Người lính Hải Quân, tự ngoài biển đánh vào. Là Người lính Thủy Quân Lục Chiến, tự ngoài biển vào đánh. Là Người lính Bộ Binh, Người lính Biệt Động Quân, đánh địch ngay trên bàn nam Bộ hay Hải trong từng đơn vị quân thù. Đánh địch ở biên giới Tây Nguyên núi rừng rậm rạp. Đánh địch trên chốt Mũi Cà Mau quanh năm ngập nước, trên biển của Tháp Mười, trong Rừng Sát sinh lý gai góc, giặc đánh bằng trú phú Củ Long. Đánh địch để giành lại từng góc phố cả thành phố, từng ngôi nhà giữa phố đông đúc, từng bộ phận của thành Quận Trại. "Hồng" mặt mũi vì chiến trường, và mặt mũi sau chiến trường. "Hồng" đã đánh địch để giây phút cuối cùng! Và "Hồng", xưng danh là "Người lính Việt Nam Cộng Hòa".

Người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã anh dũng hi sinh nông ngư không được yên bình vĩnh cửu trong các nghĩa trang mà tự nguyện ghi công, vì quân chủng sự nghiệp đào tạo của mình. Là nông ngư chiến sĩ đã đi làm tốt phần thân thể góp phần gìn giữ giang sơn, nông ngư bất kể thù địch mà đầy. Là nông ngư quân nhân có vẻ ngoài nhếch nhếch vì mái tóc già nua trước tuổi. Là nông ngư chuyên gia từ chính trẻ tuổi của sự nghiệp lâu dài trong các trường tập trung nghiệp vụ trên khắp miền quê nông thôn nước, gánh phân bón làm phân bón rau xanh, kiêng nước tưới lên hoa màu, nông ngư "Hồng" chỉ cần ăn nông ngư rau do phân và nước tưới của "Hồng" mà vươn lên. Đợi rồi khi nông ngư trong số "Hồng", đã chết trong đau thương, đối kháng, nhấc nhấc!

Người lính Việt Nam Cộng Hòa, khi rời đi để nước lũ vong vì hai bàn tay trắng, chỉ còn lại tình thương của vợ của con, của đồng nghiệp đồng đội, che chở cho nhau nơi xa lạ.

Đó, là "chân dung Người lính Việt Nam Cộng Hòa", mà nông ngư Tây chia sẻ nào nhấc ra trước. Bởi, họ chia nhau đi cứu chiến u sâu cả lịch sử và văn hoá Việt Nam, họ chia nhau đi cứu

chiều sâu tính chất tráo trở lặt lẻo ngụy biện chèn ép tài sản bòn rút của công nhân Việt Nam, hòng củng cố địa vị độc chiếm sâu của cuộc chiến tranh vĩ đại phía chúng ta. Do vậy mà người phương Tây chưa thể đánh giá đúng chiều sâu của cuộc chiến trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Một cuộc chiến mà trong đó, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xưa quân vượt biên giỏi xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa. Không thể nói khác được, dù cùng chung tên, nhưng hai quốc gia đều thuộc hai chế độ công nhân và nhân dân tiến bộ trên lãnh thổ mỗi quốc gia. Quân của quốc gia này sang đánh chiếm quốc gia kia, ngoài chữ "xâm lăng" ra, không có chữ nào khác để chỉ hành động đó cả. Nhưng ngôn từ mà công nhân sử dụng để nói đến cuộc chiến này, đều là những diễn tả đánh lừa và lừa dối quốc nhân và quốc tế, ngụy trang mục tiêu chiến lược của họ.

"Người lính Việt Nam Cộng Hòa", hình thành "Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa". Một quân lực hình thành trong chinh chiến, rèn luyện trong chiến chinh, nhanh chóng trở nên thành trong chiến trận. Và từ trong chiến trận, đã tạo nên những chiến tích vang danh, những anh hùng được toàn dân ngưỡng mộ. Vào giờ phút 25 của một giai đoạn chiến đấu, và từ đó thêm những anh hùng cho lịch sử đấu tranh của tổ quốc, "thành một chiến theo thành". Vì vậy:

"Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa rất xứng đáng được vinh danh, dù ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã bị bức tử sau hơn 20 năm dựng cờ chiến đấu vĩ đại, nhưng đã thể hiện cao nhất vẻ khả năng và tinh thần chiến đấu của những người tiếp dòng lịch sử vẻ vang của tổ quốc, thể hiện và trọn vẹn nghĩa và truyền thống bất khuất kiêu hùng của dân tộc Việt Nam"./.

Houston, mùa Quốc Hồn tháng 36!